

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์	<p>ร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ</p> <p>-เสนอบทความโดย นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคสุวะพลา ประธานกรรมการทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552 กล่าวว่า ร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับทบทวน ได้ผ่านเวทีระดมความคิดเห็นหลากหลายรูปแบบ/เวที เป็นการปรับปรุงเนื้อหาจากฉบับแรกคือ ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ พ.ศ.2552 ให้ทันสมัย ทันต่อสถานการณ์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ถือเป็นพิมพ์เขียวเล่มสำคัญที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจะนำเสนอต่อรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนต่อไป โดยมีการเพิ่มเติมสาระสำคัญจากเดิม 12 หมวด เป็น 14 หมวด เนื้อหาที่เพิ่มขึ้น 5 หมวดสำคัญ ประกอบด้วย หมวดสิทธิด้านสุขภาพ หมวดสุขภาพจิต หมวดสุขภาพทางปัญญา หมวดการอภิบาลระบบสุขภาพ และหมวดธรรมนูญสุขภาพพื้นที่</p> <p>คณะกรรมการทบทวนฯ จะปรับปรุงธรรมนูญฯ เสนอต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ภายในเดือนมี.ค.นี้ หลังจากนั้นจะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษา และขับเคลื่อนให้หน่วยราชการ องค์กรเครือข่ายและชุมชนพื้นที่ต่างๆ นำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ พร้อมกันนั้น จะเร่งรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจและการขับเคลื่อนในภาคประชาชนด้วย</p>
แนวหน้า เดลินิวส์	<p>ตรวจความโปร่งใสโครงการก่อสร้างภาครัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานความร่วมมือข้อตกลงคุณธรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โครงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2559 เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ จำนวน 3 โครงการ คือ 1.โครงการบรรเทาอุทกภัย อ.หาดใหญ่ วงเงิน 6,500 ล้านบาท ของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2.โครงการก่อสร้างทางวิ่งทางขับท่าอากาศยานเบตง วงเงิน 1,500 ล้านบาท ของกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม และ 3.โครงการก่อสร้างอาคารสถาบันโรคผิวหนังพร้อมเรือถอน วงเงิน 1,067 ล้านบาท ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข</p> <p>โดยวางระบบการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างในทุกกระยะการดำเนินงาน เพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้าถึงได้ง่าย รวมถึงกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผย โดยมีคณะทำงานตรวจสอบข้อมูล ที่ประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อโครงการก่อสร้างภาครัฐนั้นๆ เช่น วิศวกร สถาปนิก นักบัญชี ซึ่งจะต้องมีความเป็นกลางและไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ</p>
โพสต์ทูเดย์	<p>โรคมือเท้าปาก</p> <p>-เสนอข่าว มีการแชร์ข้อความว่าให้ระวังโรคระบาด EV71 ซึ่งระบาดในเด็ก และเป็นสายพันธุ์รุนแรง ที่ผ่านมามีการระบาดอย่างหนักและป้องกันได้ยาก ตรวจสอบพบว่า โรค EV71 คือ โรคมือเท้าปาก เกิดจากเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 ซึ่งข้อมูลจากกรมควบคุมโรค ระบุว่า เป็นเชื้อที่ก่อให้เกิดอาการรุนแรงที่มีสัดส่วนสูงกว่าทุกปี เมื่อเทียบกับในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา โดยกลุ่มเสี่ยงสำคัญคือเด็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบ เนื่องจากภูมิคุ้มกันยังไม่เต็มที่ จึงอาจเกิดอาการแทรกซ้อน ทำให้เชื้อเข้าสู่หัวใจและสมองจนมีโอกาเสียชีวิตได้ โดยโรคมือเท้าปากจากเชื้อ EV71 มักพบระบาดในฤดูฝน แต่ในช่วงฤดูหนาวก็มีโอกาสเช่นกัน</p>
ไทยรัฐ บ้านเมือง คมชัดลึก	<p>ค่านิยมคนไทยต้นเหตุซึมเศร้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต เผยว่า คนไทยฆ่าตัวตายอันดับ 57 ของโลก เฉลี่ย 3 พันคน/ปี 5 ค่านิยมที่เป็นต้นเหตุใหญ่นำไปสู่โรคซึมเศร้า-ฆ่าตัวตาย คือ "เน้นวัตถุ - แข่งขัน - อยากเอาชนะ - กลัวเสียหน้า- สร้างภาพลักษณ์" ทำให้เกิดความเครียด บวกกับการเกื้อกูลกันของคนไทยหายไป เมื่อมีปัญหาจะไม่ขอรับการช่วยเหลือเพราะกลัวเสียหน้า โดยเฉพาะหากเกิดในสังคมที่มีการชูชบชิบนิทา จะมีความเสี่ยงให้เกิดการฆ่าตัวตาย</p> <p>ด้านนางพัชรี คำธิตา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการด้านจิตเวช รพ.แม่ทา จ.ลำพูน กล่าวว่า อ.แม่ทา จ.ลำพูน แม้จะเป็นพื้นที่ที่มีความสุขมากที่สุดในประเทศ แต่เป็น 1 ใน 8 อำเภอ ที่มีสถิติการฆ่าตัวตายสูงสุดในจังหวัด ซึ่งมีสาเหตุมาจากการกลัวเสียหน้ากับการชูชบชิบนิทา ผู้ที่เดินทางไปรับบริการที่รพ.สวนปรุง เมื่อกลับมาจะถูกนินทา ถูกตีตรา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ข่าวสด รายงานพิเศษ สยามรัฐ คอลัมน์รู้ทันโรค</p>	<p>ทำให้คนไม่เข้าสู่ระบบบริการบำบัดรักษา</p> <p>ขณะที่นางรัชนี แมนเมธี กรรมการสมาคมสายใยครอบครัว เตือนเฝ้าระวังช่วงวัยประถมปลาย-ม.ต้น ซึ่งขณะนี้ปัญหาสุขภาพจิตจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มอาการ คือ 1.อาการไม่คลุกคลีกับใคร ซึมเศร้า ไม่เข้าสังคม ไม่สดใส 2.อาการก้าวร้าว ไฮเปอร์ โดยกลุ่มหลัง คนมักจะมองว่าเป็นเด็กเกเร นำไปสู่ภาวะซึมเศร้าหรืออาจฆ่าตัวตายได้ ดังนั้น ควรบรรจุการเรียนรู้เรื่องโรคทางจิตเวชอยู่ในหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ เพื่อให้เด็กทุกคนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรค</p> <p>-เสนอบทความ กรณีคดี'เบนซ์ชนฟอร์ด' มีคำถามตามมาว่า หากผู้ขับรถเบนซ์เป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้าจริง จะได้รับโทษทางกฎหมายหรือไม่โดย นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต ชี้แจงว่า โรคจิตเวชเป็นโรคเรื้อรังและเป็นโรคทางสมองอย่างหนึ่ง เกิดขึ้นได้กับทุกคน ทำให้ควบคุมตนเองได้ไม่ดี ต้องดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่องและอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ หากได้รับการรักษา ความเสี่ยงที่จะไปทำร้ายตนเองหรือผู้อื่นก็จะน้อยลง</p> <p>ด้าน "พญ.พรรณพิมล วิบุลากร" รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ความเจ็บป่วยทางจิตไม่สามารถนำมาเป็นข้ออ้างในการไม่ต้องรับโทษได้เสมอไป เนื่องจากความเจ็บป่วยทางจิตที่เข้าข่ายวิกลจริต จะต้องเจ็บป่วยจริงและความรุนแรงต้องมากพอ ถึงขนาดไม่รู้ผิดชอบหรือบังคับตนเองไม่ได้เลย จึงจะได้รับการยกเว้นโทษตามกฎหมาย ถ้ายังรู้ผิดชอบอยู่บ้าง หรือบังคับตนเองได้บ้าง ก็ต้องรับโทษตามส่วนไป จะไม่ได้รับการยกเว้นโทษ</p>
<p>ไทยโพสต์ คอลัมน์ เปลว สีเงิน</p>	<p>ผู้ป่วยจิตเวช</p> <p>-เสนอบทความ กล่าวถึงกรณีผู้พิพากษาหญิง สังกัดศาลยุติธรรม มีอาการป่วยทางจิตเวช ไปอาละวาดทุบทำลายของในสถานที่ต่างๆ ว่า น่าจะมีทางช่วยเหลือ โดยเสนอให้รมว.สาธารณสุข และรมว.ยุติธรรมหารือร่วมกัน ออกคำสั่งทางปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือ ให้ได้รับการดูแลใกล้ชิด ทั้งทางรักษาและทางชีวิตประจำวัน</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>ปัญหาภัยแล้ง</p> <p>-เสนอข่าว นายสมลักษณ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอป่าตอง จ.อุดรธานี ลงพื้นที่หลังรับแจ้งว่ารพ.น้ำป่ากำลังได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง แหล่งน้ำดิบธรรมชาติ น้ำใต้ดินและน้ำที่เก็บกักไว้แห้งขอด ไม่เหลือในการผลิตประปา โดยได้ประสานไปยังเขื่อนสิริกิติ์ที่อยู่ห่างไปประมาณ 25 กิโลเมตร เพื่อบรรทุกน้ำมาใส่ถังสำรองน้ำดิบเพื่อส่งเข้าระบบผลิตประปาของรพ. เพื่อให้มีน้ำใช้ล้างเครื่องมือแพทย์ โรงซักฟอก ห้องน้ำ และบ้านพักแพทย์ พยาบาล ประมาณ วันละ 18,000 ลิตร ทั้งนี้ได้ให้รพ.น้ำป่าจัดเตรียมถังสำรองน้ำไว้ตามแผนที่สำคัญ โดยเฉพาะจุดล้างเครื่องมือแพทย์ เชื่อว่าอีก 2 เดือน สถานการณ์ภัยแล้งจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นกระทบไปทั่วทั้งอำเภอป่าตอง</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p>ภาคใต้ลมแรง-อีสานยังหนาวเย็น</p> <p>-เสนอข่าว อิทธิพลความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีน ที่แผ่ปกคลุมภาคใต้ตอนบนและตอนล่าง ทำให้เกิดคลื่นลมแรง และฝนตกหนักต่อเนื่อง 3 วัน จ.นครศรีธรรมราชประกาศ 4 อำเภอภัยพิบัติ คือ อ.ปากพะนิง อ.หัวไทร อ.ท่าศาลา และ อ.ฉวาง ขณะที่ จ.สงขลาประกาศภัยพิบัติเพิ่ม 1 อำเภอคือ อ.เทพา หลังจากประกาศแล้ว 3 อำเภอ คือ อ.ระโนด อ.สิงหนคร และ อ.เมือง ส่วนที่ภาคอีสาน จ.สุรินทร์ มีผู้เสียชีวิตจากอากาศหนาวเย็น 3 ราย</p>
<p>มติชน</p>	<p>สิทธิทันตกรรมประกันสังคม</p> <p>-เสนอข่าว ม.ล.ปทุมทริก สมิตี ปลัด ก.แรงงาน ให้คณะกรรมการการแพทย์ในบอร์ด สปส.ไปพิจารณาแนวทางปรับปรุงบริการทันตกรรม ส่วนข้อเรียกร้องที่ไม่ต้องสำรองจ่าย ได้ให้สปส.ศึกษาแล้ว เบื้องต้นอาจเป็นการทำสัญญา กับสถานพยาบาลในเครือข่าย แต่ให้สถานพยาบาลเป็นผู้ตั้งเบิกกับสปส. โดบนำร่องในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อประเมินผลก่อน</p> <p>ด้าน ทพ.อดิเรก ศรีวัฒนาวงษา นายกทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย เสนอว่าควรถ่ายโอนส่วนการรักษายาของผู้ประกันตนไปให้สปส.ดูแล เพราะเชี่ยวชาญกว่า แต่ไม่ใช่การยุบรวมกองทุน และเห็นควรนำเรื่องการปฏิรูปประกันสังคมเข้าสู่การปฏิรูปประเทศด้วย</p>
<p>มติชน</p>	<p>เร่งรัดการขอเครื่องหมาย อย. เพื่อการส่งออก</p> <p>-เสนอข่าว นายมนตรี พงษ์พันธุ์ อุปนายกสมาคมการค้าและการลงทุนอาเซียนสากล เปิดเผยระหว่างร่วมงานสัมมนา "SME สร้างแบรนด์ไทยสู่ตลาดจีน" จัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ว่า ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี และผลิตภัณฑ์ชุมชน (โอท็อป) ในการส่งสินค้าไปขายประเทศจีน โดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกด้านกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสินค้า อาทิ การขอเครื่องหมาย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>อย. ที่ปัจจุบันใช้เวลานาน โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มสมุนไพร ซึ่งจีนนิยมเข้ามาซื้อในไทยไปจำหน่าย แต่ไม่มีเครื่องหมายด้านมาตรฐาน จึงไม่สามารถส่งออกไปขายอย่างเป็นทางการได้</p> <p>ล่าสุด มีกลุ่มทุนจากจีนอยู่ระหว่างลงทุนก่อสร้างห้างค้าปลีก หรือโมเดิร์นเทรด 6-7 เมือง เพื่อจำหน่ายสินค้าเอสเอ็มอี โอท็อปไทย 100% ที่เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สินค้าหลักจากไทยที่จะเข้าไปจำหน่าย คือ อาหารสำเร็จรูป เครื่องประดับ สมุนไพร และสินค้ากลุ่มบริการคือ นวดแผนไทย เชื่อว่าจะเพิ่มมูลค่าการค้าการส่งออกให้กับเอสเอ็มอีไทยได้มากขึ้น</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจออนไลน์</p>	<p>ยืดเกษียณอายุข้าราชการ</p> <p>-เสนอข่าว นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ กล่าวว่า สศช.เห็นด้วยกับกรณีที่ ก.พ. เตรียมเสนอให้ที่ประชุมกรม.ภายในเดือนเม.ย.นี้ พิจารณาการแก้ไขพ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 เพื่อเพิ่มอายุการเกษียณราชการจากเดิมที่ 60 ปี เป็น 65 ปี แนวทางดังกล่าวจะช่วยลดภาระทางการเงินการคลังของประเทศลงไปได้อีกมาก ขณะเดียวกันการปรับแก้ไขดังกล่าวยังเป็นการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยในอนาคต ซึ่งผู้ที่มีอายุ 60 ปี หลายคนยังมีศักยภาพ และมีความพร้อมที่จะทำงานอยู่</p> <p>อย่างไรก็ตาม ก.พ.ยังมีเวลาศึกษาความเหมาะสม และผลกระทบต่างๆ ให้รอบด้าน เช่น หากจะแก้ไขให้ข้าราชการรับราชการต่อถึงอายุ 65 ปี จะต้องจำกัดเฉพาะบางหน่วยงาน หรือสาขาที่จำเป็นหรือไม่ หรือต้องสอบถามความต้องการของข้าราชการว่า อยากให้เกษียณอายุ 60 ปี เท่าเดิมหรือยืดอายุออกไป</p> <p>สศช.เห็นด้วยกับการเพิ่มอายุการเกษียณราชการออกไปเป็น 65 ปี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ แต่เรื่องหลัก ๆ คือ ภาระการเงินการคลังที่เพิ่มขึ้น เพราะที่ผ่านมารัฐได้รับข้าราชการเข้ามาพร้อมกันเป็นจำนวนมาก พอถึงช่วงเกษียณอายุราชการก็ออกจำนวนมากเช่นกัน แต่ละปีจะมีจำนวนข้าราชการที่เกษียณอายุราชการจำนวนมากถึง 30,000 คน</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ ,M2F, ASTVผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>คลินิกการเดินทางและท่องเที่ยว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.ได้จัดตั้งคลินิกการเดินทางและท่องเที่ยว ที่สถาบันบำราศนราดูร เป็นแห่งแรกของ สธ. และแห่งที่ 2 ของประเทศไทย เมื่อปี 2558 เพื่อให้บริการแก่ชาวไทยและต่างชาติ ที่เดินทางไปท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน ทำงานในประเทศต่างๆ โดยคลินิกการเดินทางและท่องเที่ยวจะให้บริการคำปรึกษาและดูแลสุขภาพก่อนและหลังเดินทาง การฉีดวัคซีนป้องกันโรค ให้คำแนะนำการป้องกันโรค ตรวจสอบสุขภาพ และออกไปรับรองแพทย์ก่อนเดินทาง รวมถึงรักษาโรคที่เกิดจากการเดินทางท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงการเดินทางและท่องเที่ยว โดยจะเปิดการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 และมีแผนจัดตั้งคลินิกการเดินทางและท่องเที่ยวให้ครบใน 13 เขตสุขภาพ ภายในปี 2559 เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>กลุ่มเด็กดาวน์ต้องควบคุมการกิน-ระวังอ้วน</p> <p>-เสนอข่าว พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผอ.สถาบันราชานุกูล กล่าวว่า ขณะนี้พบว่าเด็กดาวน์ซินโดรมร้อยละ 50 มีภาวะอ้วน สาเหตุเกิดจากหลายปัจจัย ได้แก่ 1.โรคที่เป็นร่วม เช่น โรคเบาหวาน และภาวะไทรอยด์บกพร่อง ส่งผลให้ร่างกายมีการเผาผลาญแตกต่างจากเด็กทั่วไป 2.วิถีการใช้ชีวิต ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใหญ่และข้อต่อกระดูก มีไม่มากเท่ากับเด็กทั่วไป ร่างกายจึงเกิดการสะสมไขมันได้ง่าย และ 3.ยาบางชนิดที่เด็กกลุ่มนี้ต้องทาน มีผลต่อการสะสมพลังงานและไขมันในร่างกาย ดังนั้น ต้องส่งเสริมการออกกำลังกายและควบคุมอาหาร โดยรูปแบบการออกกำลังกายต้องอยู่ภายใต้การดูแลของนักกายภาพบำบัด ส่วนอาหาร ต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่ให้พลังงานมาก ลดอาหารที่มีรสหวาน มัน เค็ม ฝึกให้เด็กทานอาหารที่ให้โปรตีนมากๆ ร่วมกับการฝึกเคี้ยวทั้งเนื้อสัตว์และโปรตีนจากถั่ว ส่งเสริมให้ทานผักและผลไม้ที่ไม่มีรสหวานจนเกินไป และควรทานอาหารที่มีเส้นใยเพื่อช่วยขับถ่าย</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน 360 องศา</p>	<p>สปร.จับมือสาธารณสุขพัฒนามองเด็กไทย</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.อ.ประจัน จันตอง รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พญ.มยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษา รมว.สธ. และดร.คณิต แสงสุพรรณ ประธานกรรมการ สปร. ร่วมกันเป็นสักขีพยาน การลงนามความร่วมมือระหว่าง สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สปร. กับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อพัฒนามองเด็กไทยตามแนวคิด "ครอบครัวอบอุ่นเลี้ยงลูกตามรอยพระยุคลบาท" โดยจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนามอง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	(Brain-based Learning หรือ BBL) ให้กับเด็กในศูนย์เด็กเล็ก และเด็กที่มารับบริการ ณ สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.okmd.or.th และ www.facebook.com/Brainbased Learning.BBL .
บ้านเมือง	<p>สสส.ส่งคำท้า "ปลัด สธ." ร่วมวิ่ง</p> <p>-เสนอข่าว ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ดร. สุปรีดา อุดุลยานนท์ ผู้จัดการ สสส. รับคำท้ากิจกรรม Bogie99 running challenge นายสถานีนำขบวนรถไฟแห่งน้ำใจ สสส. Sook Station โดยมีเจ้าหน้าที่ สสส. ภาคีเครือข่าย ชาวชุมชนรอบศูนย์เรียนรู้สุขภาพะ ร่วมกิจกรรมจำนวน 229 คน และได้ทำต่อไปยัง นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. จัดกิจกรรมต่อ โดยกิจกรรม Bogie99 running challenge เป็นการวิ่งขบวนรถไฟ ระยะทาง 5 กม. จำนวน 99 คนขึ้นไป มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้สังคมเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย และระดมทุนช่วยเหลือเด็กชาวไทยภูเขาที่วัดห้วยปลากั้ง จ.เชียงราย</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ หมายเหตุประชาชน	<p>สสส.จัดโครงการมอบยาสนับสนุนงานสาธารณสุข</p> <p>-เสนอข่าว สสส. จัดโครงการมอบยาเพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุขของโรงพยาบาล อ.อุ้มผาง จ.ตาก และพื้นที่ใกล้เคียง โดยร่วมกับ ภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมรับบริจาคยาที่เหลือใช้ และขยายสู่การเปิดรับอาสาสมัครภายนอก อาทิ ธนาคารจิตอาสา เครือข่ายเภสัชกรอาสา เครือข่ายมหาวิทยาลัย รวมทั้งประชาชนทั่วไป มีผู้บริจาคจำนวนมาก นำมาคัดแยกได้ประมาณ 2 ตูคอนเทนเนอร์ โดยกรมขนส่งทหารเรืออาสาเข้าร่วมจัดส่งยาที่ได้รับบริจาคไปถึงพื้นที่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก ส่วนยาที่คัดทิ้งประมาณ 500-700 กิโลกรัม ได้รับความร่วมมือจากองค์การเภสัชกรรม ช่วยกำจัดตามวิธีการที่เหมาะสม</p>
ไทยโพสต์	<p>เปิดงานสัปดาห์มะเร็งลำไส้</p> <p>-เสนอภาพข่าว นพ.วีรุณี อิ่มสำราญ ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เปิดงาน "สัปดาห์มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก" เพื่อให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรุงเทพฯ</p>
ข่าวสด	<p>รพ.หนองคายเปิดคลินิกเวชศาสตร์</p> <p>-เสนอข่าว นพ. อำนาจ กาจัน อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานพิธีเปิด คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว รพ.หนองคาย เป็นแห่งแรกในภาคอีสาน เพื่อลดปัญหาสุขภาพและลดการแพร่เชื้อโรคจากแหล่งหนึ่งไปสู่อีกแหล่งหนึ่ง</p>
มติชน	<p>รางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดล</p> <p>-เสนอข่าว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ.2558 ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท โดยปีนี้มีผู้เสนอชื่อผู้ได้รับพระราชทานรางวัล 51 ราย จาก 19 ประเทศ และมีผู้ได้รับพระราชทานรางวัล ดังนี้ สาขาการแพทย์ ได้แก่ ศ.นพ.มอร์ดัน เอ็ม มาวเวอร์ จากประเทศสหรัฐอเมริกา สาขาสาธารณสุข ได้แก่ เซอร์ไมเคิล กิเดียน มาร์มอต จาก สหราชอาณาจักร โดยมี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นพ.เกษม วัฒนชัย นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี, พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี, พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม, ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ฝ้าฯ รับเสด็จ</p>
ไทยรัฐ ,มติชน เดลินิวส์	<p>งานกาชาด 30 มี.ค.-7 เม.ย.</p> <p>-เสนอข่าว ตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค.-7 เม.ย. ห้ามเดินรถทุกชนิดในบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า ถนนศรีอยุธยา ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่แยกวัดเบญจมบพิตร-แยกกองพลที่ 1 ถนนราชดำเนินนอกทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่ลานพระบรมรูปทรงม้า-แยกสวนมิสกวัน ถนนอุทองในทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่ถนนอุทองในตัดถนนราชวิถี-พระบรมรูปทรงม้า โดยห้ามเดินรถตั้งแต่เวลา 14.00-23.00 น. และ 6 เม.ย. ห้ามเดินรถตั้งแต่เวลา 10.00-23.00 น.</p>
คมชัดลึก ไทยรัฐ	<p>ศาลจำคุกกรณีนำทรัพย์สินราชการไปใช้ส่วนตัว</p> <p>-เสนอข่าว ศาลพิพากษาจำคุก นพ.ชัยวัน เจริญโชคทวี อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาลฯ 5 ปี ปรับ 2 หมื่นบาท หลังเอาทรัพย์สินพร้อมรถยนต์ 4 คัน ไปใช้ในงานแต่งบุตรสาวทั้งที่บ้านพักและโรงแรม เจ้าตัวรับสารภาพและชดใช้ค่าเสียหายคืนรัฐ ลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุก 2 ปี 6 เดือน ปรับ 1 หมื่นบาท โดยรอลงอาญา 2 ปี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์	คิวอาร์โค้ดเช็คประวัติไก่ -เสนอข่าว กทม.จัดทำระบบตรวจสอบย้อนกลับเนื้อสัตว์ ด้วย ScanMe สามารถใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนดาวน์โหลดแล้วสแกน QR Code ที่อยู่บนป้าย Scanme ที่แผงจำหน่ายเนื้อสัตว์ในตลาดสด หรือบนฉลากสินค้าเนื้อสัตว์ในห้างสรรพสินค้า ที่เข้าร่วมโครงการ จะปรากฏข้อมูลที่มาของเนื้อสัตว์นั้น ๆ
ข่าวสด	สเปรย์ฉีดจุดซ่อนเร้น -เสนอข่าว ผศ.นพ.สัญญา ภัทรราชย์ ภาควิชาสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี กล่าวถึงการโฆษณาขายสเปรย์ฉีดฆ่าแบคทีเรียเพื่อทำความสะอาดจุดซ่อนเร้นของผู้หญิง โดยอ้างว่าการทำความสะอาดแบบทั่วไปตามปกติไม่เพียงพอ ว่า จุดซ่อนเร้นของผู้หญิงเป็นจุดอับชื้น ระบายเคื่อง่าย และร่างกายมีกลไกที่จะดูแลตัวเองอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องล้างไปถึงภายใน หรือนำสเปรย์ฉีดเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เพราะอาจทำให้ระคายเคืองได้ โดยเฉพาะสเปรย์ที่มีขายในอินเทอร์เน็ตที่อาจจะขายอย่างไม่ถูกต้อง ไม่มีใบอนุญาต
ไทยรัฐ	กัญชาถูกกฎหมาย -เสนอข่าว อิสราเอลสูบกัญชาเพื่อความสนุกสนานได้โดยไม่มีผลข้างเคียง มีกัญชาแห่งพร้อมสูบตั้งวางจำหน่ายในร้านขายยา ที่เมืองแห่งหนึ่งทางเหนือมีความนิยมใช้เป็นยาแก้ปวดมากขึ้น ปีที่แล้วแพทย์สั่งให้คนไข้โรคมะเร็งลมบ้าหมู ใช้เป็นยาเพื่อบรรเทาอาการต่าง ๆ รัฐบาลอิสราเอลพยายามส่งเสริมเพื่อให้อิสราเอลเป็นศูนย์กลางของโลก
ไทยรัฐ	กัญชาป้องกันคนเมาขับรถ -เสนอข่าว จากการศึกษาของนักวิจัยมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย อเมริกา พบว่า การติดตั้งกัญชาที่ป้องกันไม่ให้คนเมาขับรถ สามารถลดอัตราการคนเมาแล้วขับเสียชีวิตให้น้อยลงได้ถึงร้อยละ 15 โดยกัญชาแบบนี้จะมีเครื่องวัดแอลกอฮอล์อยู่ในตัว หากวัดจากลมหายใจของผู้ขับแสดงว่าเมาเกินขีด รถจะสตาร์ทไม่ติด

สุขภาพดี
เริ่มต้นที่นี่ 



สามารถค้นหารายละเอียดข่าวเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.moph.go.th/ops/iprg>